

Công bố Dự án đổi mới kinh tế xanh

Dự án đổi mới kinh tế xanh khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được Phó Tổng thư ký ASEAN, Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN và Đại diện thường trú của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Indonesia chính thức khởi động.

Dự án là nỗ lực của các bên nhằm kêu gọi các doanh nhân, nhà đổi mới từ 10 quốc gia thành viên của ASEAN và Timor-Leste đến giải quyết các thách thức và thúc đẩy tiến bộ trong các lĩnh vực xanh, bao gồm đại dương và các hệ sinh thái nước ngọt.



Đại diện của UNDP tại Việt Nam cho biết, Dự án bao gồm 3 hoạt động chính: Thử thách đổi mới xanh ASEAN, Chương trình ươm tạo xanh và Kết nối doanh nghiệp xanh. Thông qua những sáng kiến này, 60 nhà đổi mới thành công sẽ nhận được hỗ trợ tài chính lên tới 40.000 USD mỗi người. Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ chương trình cố vấn trong giai đoạn ươm tạo để cải tiến và thương mại hóa các giải pháp của mình trong thời gian 6 tháng. Hơn nữa, trong hoạt động tư vấn tìm kiếm đối tác kinh doanh, các đội chiến thắng sẽ có cơ hội trình bày các giải pháp sáng tạo của mình tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà đầu tư, từ đó có cơ hội tiếp cận các khoản đầu tư xanh trong khu vực.

UNDP đã hỗ trợ khu vực xanh trên quy mô toàn cầu trong hơn 25 năm, đã huy động hơn 1 tỷ USD để bảo vệ và phục hồi đại dương cho hơn 100 quốc gia/vùng lãnh thổ. UNDP cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế xanh toàn cầu bền vững, khai thác tài nguyên đại dương và nước ngọt để phát triển toàn diện. Ví dụ, ở Indonesia, UNDP đã giúp hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ Indonesia trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm mục đích bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy nền kinh tế xanh thông qua Diễn đàn các quốc đảo và quần đảo (Diễn đàn AIS).

Thử thách đổi mới xanh ASEAN bắt đầu nhận đơn đăng ký cho đến 12 giờ đêm ngày 31/05/2024 theo giờ Jakarta, mang đến cho các doanh nhân và nhà đổi mới ở ASEAN và Timor-Leste cơ hội tiếp cận tài chính và hỗ trợ ươm tạo từ dự án trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, thủy sản bền vững và du lịch bền vững. Các cá nhân có thể đăng ký Thử thách đổi mới xanh ASEAN qua www.undp.org/indonesia/blueinnovation.

VH

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM